
DALABYGGÐ
Rekstur & horfur

Kynning á fjárhagsáætlun 
2025-2028
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Staða fjárhagsáætlunar fyrir 2025-2028

• Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 14.11.2024 
við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar fyrir 2025-2028 
tillögu byggðarráðs um að öllum fjárfestingaáætlunum 
öðrum en vegna íþróttamannvirkja verði frestað á 
meðan þeim framkvæmdum stendur.

• Einnig var samþykkt að rekstrarliðir yrðu skoðaðir með 
deildarstjórum milli umræðna.

• Sú vinna hefur staðið frá 15. nóvember.



Helstu tölur við fyrri umræðu

• Samkvæmt tillögunni sem lögð var fram við fyrri 
umræðu sveitarstjórnar er gert ráð fyrir eftirfarandi:
– Að heildar skatttekjur A og B hluta á árinu 2025 verði 593,6 millj.kr.

– Framlög jöfnunarsjóðs 419,7 millj.kr. og aðrar tekjur 249,5 millj.kr.

– Gjalda megin er gert ráð fyrir að í laun og launatengd gjöld verði varið 
557,2 millj.kr., annar rekstrarkostnaður verði 390,5 millj.kr.,
fjármagnskostnaður verði 46,8 millj.kr. og afskriftir 48,8 millj.kr.

– Rekstrarniðurstaða verði samkvæmt því 219,5 millj.kr í rekstrarafgang.

– Heildarfjárfesting ársins 2025 er áætluð 1.000 millj.kr. sem er eingöngu 
vegna framkvæmda við íþróttamannvirki.



Vinna milli umræðna

• Frá 15. nóvember hefur verið fundað með deildarstjórum þar sem hver 
lykill hefur verið rýndur með tilliti til útkomu 2023, stöðu 2024 m.v. 
áætlun og tölur í áætlun 2025 sem lagðar voru til fyrri umræðu.
– Segja má að hver króna hafi verið rýnd tvisvar. 

• Gengið frá þeim gjaldskrám sem eftir var að uppfæra og munu þær 
koma fyrir næsta byggðarráðsfund/sveitarstjórnarfund.

• Tillaga að áætlun 2025-2028 fyrir seinni umræðu á lokametrum.



Breytingar á eignasafni og verkefnum

• Síðustu áramót tók HVe yfir rekstur á Silfurtúni, við eigum áfram húsnæðið. 

• Leigufélagið Bríet keypti af okkur íbúðir í eigu sveitarfélagsins.
– Fengum í staðin % hlut í félaginu og gerð var viljayfirlýsing um uppbyggingu þeirra í Búðardal, eru búnir að fá 

úthlutaða lóð fyrir parhús.

• Brák hses. keypti eignir Bakkahvamms hses. 

• Staðarfell selt.

• Sala Lauga í ferli.

• Dalaveitur seldu ljósleiðarakerfið (Míla).

• Bygging hafin á íþróttamannvirkjum í Búðardal – stærsta breytingin á eignarsafni Dalabyggðar. 

• Verkefnastjóri fjölskyldumála áfram við störf. 

• Búið að ráða Lýðheilsufulltrúa Dalabyggðar. 

• Í skoðun framtíðarfyrirkomulag brunavarna, erum í byggðasamlagi með Reykhólum og Ströndum.



Rekstur og horfur

• 2025 – jákvæð upp á 224,6millj

• 2026 – jákvæð upp á 29.millj

• 2027 – jákvæð upp á 7,8millj

• 2028 – jákvæð upp á 23,1millj



Framkvæmdir & fjárfestingar á yfirstandandi ári - 2024

Það sem við vinnum 
með núna



Framkvæmdir & fjárfestingar á næsta ári - 2025

• Íþróttamannvirki í forgrunni, áætlun um 1.000.000.000 kr.- árið 2025
– Tillaga byggðarráðs, staðfest af sveitarstjórn.

• Aðrar fjárfestingar bíða, búið að gera forgangslista fyrir það ef svigrúm 
skapast til að gera meira. Þá eru einnig ákveðin verkefni sem verða kláruð.



Þróun skuldahlutfalls

Erum að vinna með 
þessi ár núna



Framlegðarhlutfall



Skuldaþekja



Veltufé (hlutfall af heildartekjum)



Nýfjárfestingar/lántaka sem hlutfall af skuldum



Veltufjárhlutfall næstu ár



Og hvað fleira?

• Aðalskipulag og deiliskipulag

• Uppbygging atvinnuhúsnæðis

• Sameiginlegt húsnæði
viðbragðsaðila

• Skýrsla starfshóps umhverfis-
orku- og loftslagsráðuneytis 
sbr. t.d. átak í jarðhitaleit

Höldum áfram að
byggja upp!
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